

เป็นผู้สอบแข่งขันได้ทั้ง 2 บัญชี หากได้รับการบรรจุแล้วอีกแห่งหนึ่งเรียกบรรจุ จะย้ายโดยผลการสอบได้หรือไม่

นำเสนอเมื่อ : 23 ก.พ. 2559

สถานี ก.ค.ศ.

เป็นผู้สอบแข่งขันได้ทั้ง 2 บัญชี หากได้รับการบรรจุแล้วอีกแห่งหนึ่งเรียกบรรจุ
จะย้ายโดยผลการสอบได้หรือไม่

สวัสดิ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
ในสัปดาห์นี้ได้รับการสอบถามจากครูผู้ช่วยท่านหนึ่งว่า
เมื่อมีการเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558 ได้ไปสมัครสอบที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
เมื่อประกาศผลการสอบแข่งขัน ตนเองเป็นผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่ 3 ซึ่งรอการเรียกบรรจุ
ต่อมาได้มีการประกาศสอบครั้งที่ 2/2558 ก็ได้ไปสมัครสอบในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2
ซึ่งเมื่อประกาศผลการสอบแข่งขัน ตนเองเป็นผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่ 1
และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ วันที่
1 ตุลาคม 2558 ต่อมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต

1 ได้เรียกให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 เป็นเขตไกลบ้าน
จึงมีความต้องการที่จะไปปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1

อยากสอบถามว่า

1) จะสามารถย้ายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 ไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ได้หรือไม่ จะต้องยึดตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย
ตาม ว 16/2558 หรือไม่

2) หากย้ายได้จะต้องให้ผู้บังคับบัญชาที่เดิมอนุญาตก่อนหรือไม่ และ

3)
หากย้ายได้จะนำระยะเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มมานับต่อเนื่องในสถานศึกษาแห่ง
ใหม่ได้หรือไม่

จากข้อสอบถามดังกล่าว สำนักงาน ก.ค.ศ. ขอชี้แจงทำความเข้าใจ ดังนี้

1. กรณีที่สอบถามมานี้ เป็นการย้ายโดยผลการสอบแข่งขัน ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 6

ธันวาคมเป็นการย้ายต่างกรณีกับการย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 16 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558

2. จากข้อคำถามที่ 2 ในวันที่ผู้สอบถามไปสมัครสอบแข่งขันใน สพป. เขต 2 นั้น ยังไม่ได้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาใด แต่เพียงสอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีรอการบรรจุไว้ที่ สพป. เขต 1 เท่านั้น หลังจากนั้นได้ไปสอบแข่งขันใน สพป. เขต 2

และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ใน สพป. เขต 2 ต่อมา สพป. เขต 1 เรียกไปรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง ในกรณีที่เช่นนี้ผู้สอบถามจะต้องสมัครใจที่จะย้ายโดยผลการสอบแข่งขัน

โดยไม่ต้องมีหลักฐานการได้รับอนุญาตและยินยอมให้ย้ายจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานการศึกษาเดิม เนื่องจากในวันที่สมัครสอบแข่งขันผู้สอบถามยังไม่ได้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับการให้ได้รับเงินเดือนให้ได้รับตามตำแหน่งและคุณวุฒิที่สอบแข่งขันได้ หากได้รับเงินเดือนสูงกว่าอัตราเงินเดือนตามตำแหน่งและคุณวุฒิที่สอบแข่งขันได้ ก็ให้ได้รับในอันดับและขั้นเดิม

แต่ต้องไม่สูงกว่าอันดับและขั้นสูงสุดของเงินเดือนในอันดับสำหรับตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้

3. ผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยอยู่ก่อนแล้ว

และอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม หากย้ายโดยผลการสอบแข่งขัน สามารถนำผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ไปดำเนินการต่อในหน่วยงานการศึกษาใหม่

หวังว่ากรณีที่นำมาให้ความรู้ในวันนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ให้มีความเข้าใจตรงกันและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ที่มา : [หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559](#)